



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 หน้า 33

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ร้อยเรื่องเล่า
สามทหาร
staharn@gmail.com

คนดีได้ ต้องมาจาก “คน” และพลังงาน ทดแทนพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

พสกนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ในสารวรรคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามหิทธิจักรีนาถดิเรก สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ศูนย์รวมใจชาวไทยเสมอมาทั่วโลกต่างทราบกันดีถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระองค์ท่านตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยให้ได้มีความสุข คำสอนต่างๆของพระองค์ท่านได้ถูกอัญเชิญมาถ่ายทอดสู่คนไทยอีกครั้ง คำสอนอันล้ำค่าเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงหลักในการดำรงตน การปฏิบัติหน้าที่ การใช้ชีวิต แต่ยังคงครอบคลุมไปในทุกๆ เรื่องที่จะช่วยให้ผู้ซึ่งนำไปปฏิบัติอยู่เป็นสุข มี “หลัก” ในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง

คำสอนของพระองค์ท่านสามารถจัดออกเป็นหมวดหมู่มากมาย คำสอนเป็นคำสอนที่หลายคนนำมาใช้ยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระบรมราโชวาทหลายครั้ง ได้แก่ เรื่องของการศึกษาและการเป็นคนดี ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกกันไม่ได้ เพราะบ้านเมืองเราทุกวันนี้อยู่ในยุคที่เราแสวงหาความดี ค้นหาค้นหาคดี และเชิดชูคนดี จากปัญหานานัปการที่มารุมเร้าสังคมไทย

ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2516 ว่า

“...การให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นการหล่อหลอมวางรูปแบบให้แก่คนชน ทั้งทางความรู้ความสามารถ ทั้งทางจิตวิญญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่ จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมือง ในการสร้างพลเมืองที่ดี...”



เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1 จ.ระยอง

นอกจากนี้ยังมีพระบรมราโชวาทที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ “ครู” ซึ่งจะมีบทบาทมากในการสร้าง “คนดี” สู่สังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม 2539 เกี่ยวกับการศึกษาสร้างคนดี ดังนี้

“...เมื่อก่อนนี้ ด้านการศึกษาคนในเมืองไทยนี้ มีความรู้การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือเป็น มีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นค่อนข้างจะสูงคือมีการอ่านเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูง แต่มาปัจจุบันนี้ค่อยลดลง เพราะว่าคนเพิ่ม แต่โรงเรียนหรือผู้ที่มีหน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกัน อาจจะแย้งว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูงทำให้สามารถที่จะทำกิจการ

โรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปได้มากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการอบรม ไม่มีอะไรแทนการบ่มนิสัย คือการสอนนี้ไม่มีแบ่งเป็นอบรม แล้วก็บ่มนิสัย แต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้บ่มนิสัย หรือผู้ที่ยอมรับหรือผู้ที่มีบ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ำ ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกัน อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ คนส่วนมากเดี๋ยวนี้ ก็เข้าใจว่ามีโทรศัพท์มือถือ มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเครื่องเหล่านี้ หรือสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ดูรูปร่างทางเหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสีได้ แต่ว่าไม่มีสัน คือสีสิ้นหนวมนแล้วมันครบถ้วน และยังไม้ครบ ยังไม่มีจิตใจ อาจจะทำให้คนที่มีความฉลาดเฉลียว เป็นคนละคนก็ได้ แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี้ยากที่สุด ที่จะอบรม



บ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน

คนสอนคนเดียวนี้เขาใช้ดาวเทียมคนเดียวสอนคนได้เป็นพันเป็นหมื่นในคราวเดียว แต่ถ่ายทอดความดียาก ถ้าถ่ายทอดอาจจะต้องถ่ายทอดตัวต่อตัว ฉะนั้นการที่มีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในประเทศ ในสังคมไทย ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเปลี่ยนแปลงในทางดี นอกจากต้องหาวีธีให้มีการถ่ายทอด โดยอาจจะใช้ตำราหรือหลักสูตรอะไรที่ทำให้คนเป็นคน จึงขอฝากความคิดอันนี้ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ”

ทหากเราน้อมเอาพระบรมราชาบาทและพระราชดำรัสในวาระต่างๆ ใส่เกล้าและนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยแล้ว เราจะได้สังคมที่ดีได้ประชาชนที่มีคุณภาพ ทั้งความรู้และความดีเดินควบคู่กันไป ตามความเชื่อที่ว่าพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา แต่กระนั้นก็ต้องมีบุคคลที่เรียกว่า “ครู” คอยอบรม บ่มเพาะ สร้างนิสัยที่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นมาได้

จากเรื่องพระบรมราชาบาทด้านการศึกษาและความดีแล้ว พระราชากรณียกิจด้านอื่นของพระองค์ท่านก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นได้รับการริเริ่มขึ้นตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จเสด็จถวัลย์ราชสมบัติได้ไม่นาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล และได้เกี่ยวพันกับสามทหาร ก็คือเรื่องของพลังงานทดแทน

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินแล้วมีมูลค่าปีๆ หนึ่งนับล้านๆ บาท พระองค์ได้ทรงริเริ่มการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ โดยได้ทรงริเริ่ม ทดลองภายในวังสวนจิตรลดา สถานที่ซึ่งเปรียบเป็นบ้านและห้องทดลองของ “พ่อ” ซึ่งภายในวังสวนจิตรลดาเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานต่างๆ โรงสีข้าว ฯลฯ ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปี 2518 พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้นำเกลือที่ได้จากการสีข้าวของโรงสีข้าวตัวอย่างในสวนจิตรลดา มาใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปรับปรุงดิน และไปไกลกว่านั้นก็คือการนำมาทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงแท่ง และได้มีการจัดสร้างโรงบดเกลือขึ้นภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งนอกเหนือจากการนำเกลือมาใช้ในการปรับปรุงดินแล้วยังนำมาอัดเป็นแท่งเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงชนิดอื่นในปี 2553 และได้ขยายไปสู่การจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก ตลอดจนการพัฒนาขั้นตอนการผลิตอยู่ตลอดเวลา อย่างที่เห็นในปี 2528 ได้ทดลองอัดเกลือผสมผักตบชวา เพื่อทดลองนำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชตามแหล่งน้ำมาทำเป็นเชื้อเพลิงแท่ง

นอกจากนี้ ในปี 2526 ยังได้มีพระราชดำริให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก และศึกษาทดลองนำน้ำมันพืชมาเป็นเชื้อเพลิง จึงเห็นได้ว่าโครงการพลังงานทดแทนของพระองค์ท่านมาก่อนกาลเวลาอย่างแท้จริง อันแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรที่ทอดไกล ผลานความห่วงใยลูกหลานไทยจะไม่มีพลังงานใช้ เช่นในปี 2528 ได้ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เพราะทรงเล็งเห็นวิกฤตน้ำมันขาดแคลนในอนาคต รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอ้อยราคาตกต่ำไปพร้อมๆ กัน

ปี 2529 ทรงประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน 925,500 บาท จัดสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย จากนั้นปี 2534 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มทดลองนำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล พบว่าสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ จากนั้นจึงได้ทรงยื่นจดสิทธิบัตร “การใช้ไขมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล” เมื่อเดือนเมษายน 2544

นี่เป็นเพียงตัวอย่างน้อยนิดในโครงการด้านพลังงานทดแทนของพระองค์ท่าน ซึ่งยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่วนพระองค์อีกมากมายที่ดำเนินการในเรื่องพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล แก๊สโซฮอลล์ ไบโอดีเซล หลายโครงการได้รับการเชิดชูพระเกียรติในระดับนานาชาติ ซึ่งมีมากมายเสียจนไม่สามารถจารจารในได้หมดบนพื้นที่นี้

สำหรับลูกหลานไทยแล้ว ขอเพียงเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นำเอาสิ่งที่พ่อสอน

มปฏิบัติ เราอาจจะกระทำไม่ได้ทั้งหมด แต่ขอเพียงแค่คนละนิดคนละน้อย ทำอย่างจริงจัง สังคมไทยก็จะสงบสุขและสวัสดิ์รุ่งเรืองตลอดไป ●